

BÁO CÁO

Công tác bảo vệ môi trường năm 2023 theo Thông tư 02/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND thị xã nhận được Công văn số 7114/STNMT-MT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 theo Thông tư 02/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 như sau:

I. Bối cảnh chung kinh tế - xã hội và môi trường.

1.1. Vị trí địa lý

Thị xã Hương Trà nằm trong tuyến hành lang Huế - Đông Hà, trung tâm hành chính kinh tế văn hóa của thị xã là phường Tứ Hạ, cách thành phố Huế 17 km về phía Bắc. Thị xã Hương Trà ở vào vị trí trung độ của tỉnh nên Hương Trà tiếp giáp với phần lớn các huyện, thành phố trong tỉnh.

- Phía Bắc giáp huyện Quảng Điền.
- Phía Tây giáp huyện Phong Điền.
- Phía Đông giáp thành phố Huế, thị xã Hương Thủy.
- Phía Nam giáp huyện A Lưới.

Trên địa bàn thị xã có quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua với chiều dài 11,5 km, tuyến đường phía Tây thành phố Huế chạy qua 8 km, có quốc lộ 49A nối với huyện miền núi A Lưới.

1.2. Đặc điểm khí hậu

Hương Trà nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhưng thuộc loại khắc nghiệt với hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8 có gió Tây Nam khô nóng; mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Lượng mưa phân bố không đều trong năm và thường gây ra lũ lụt, hạn hán ảnh hưởng xấu đến sản xuất và sinh hoạt.

Nắng: tổng số giờ nắng của Hương Trà trên dưới 2.000 giờ/năm, xấp xỉ như trung bình của cả nước (2.115 giờ/năm).

Nhiệt độ: trung bình hàng năm là 25,3°C. Biên độ nhiệt dao động khá lớn. Nhiệt độ cao nhất là 41,8°C, nhiệt độ thấp nhất là 10,5°C.

Mưa: tổng lượng mưa bình quân hàng năm khá lớn 2.995,5 mm, nhưng phân bố không đều. Từ tháng 9 đến tháng 11, lượng mưa chiếm từ 70 - 75% lượng mưa

cả năm, nên thường xảy ra lũ lụt; ngược lại về mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8 lượng mưa ít nên thường xảy ra hạn hán.

Độ ẩm tương đối, bình quân là 84,5%. Độ ẩm thấp tuyệt đối là 15%. Mùa đông là thời kỳ mưa nhiều nhất và độ ẩm cao nhất.

Với thời tiết, khí hậu nêu trên, Hương Trà có điều kiện tương đối thuận lợi cho phát triển đa dạng nông lâm nghiệp nhiệt đới có hiệu quả, đặc biệt là cây ăn quả và cây công nghiệp. Tuy nhiên, do lượng mưa phân bố không đều, thường gây lụt lội và hạn hán, nên cần thiết phải có các giải pháp tích cực về chọn giống cây trồng và thủy lợi nhằm đảm bảo mùa vụ và tưới tiêu chủ động.

1.3. Khí tượng thủy văn

Hai con sông lớn chảy qua thị xã là sông Bồ và sông Hương. Lượng nước của hai con sông này phân bố không đều. Về mùa khô, từ tháng 3 đến tháng 8 mực nước thấp và lưu lượng nhỏ nên nước mặn dễ xâm nhập sâu về thượng lưu. Về mùa mưa, nước hai con sông dâng cao, lưu lượng dòng chảy lớn, vì vậy để đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống nhân dân, cần tăng cường xây dựng các phương án cảnh báo lũ lụt.

Sông Bồ là con sông nhỏ ở phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Sông Bồ là một phụ lưu cấp 1 quan trọng phía tả ngạn của sông Hương. Sông Bồ bắt nguồn từ vùng núi A Sầu ở dãy Trường Sơn, thuộc xã A Roàng huyện A Lưới.

Sông Hương chảy qua địa phận thị xã 20 km, có lưu lượng kiệt là 12 - 15 m³/s. Về mùa lũ, nước dâng cao 4 - 5m, lưu lượng dòng chảy trung bình 6.000 m³/s.

Như vậy, nguồn nước mặt của thị xã khá dồi dào, thuận lợi cho phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất. Ngoài nước mặt, nước ngầm trên địa bàn thị xã khá phong phú.

1.4. Thông tin chung về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

a. Kinh tế: giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 7.613 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2022.

b. Văn hóa - xã hội

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,5 triệu đồng, tăng 4,6 triệu đồng so năm 2022 (46,9 triệu đồng/người); đã tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ và Nhân dân; truyền thông, quảng bá hình ảnh Hương Trà, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng Hương Trà “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

c. Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới

- Phát triển đô thị: Hoàn thiện chương trình phát triển đô thị Hương Trà đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 để trình phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ và trình thẩm định, phê duyệt các quy hoạch phân khu khu trung tâm thị xã, các phường Hương Vân, Hương Xuân, Hương Chũ, Hương Văn, xã Hương Toàn. Lập các Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh đô thị, Đề án quản lý, phát

triển hệ thống chiếu sáng đô thị, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh phong trào xây dựng các tuyến phố văn minh, xây dựng phường văn minh đô thị và các công trình trọng điểm.

- Xây dựng nông thôn mới: Tổ chức thực hiện Chương trình nông thôn mới gắn với giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2023. Đã huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

II. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

1. Hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường

a. Tài nguyên đất

Được hình thành với nguồn gốc khác nhau, phân loại đất khá đa dạng, phân bố trên nhiều loại địa hình nên khả năng khai thác đa dạng, phong phú.

Trong tổng số 39.257,22 ha đất tự nhiên có các loại đất chính như sau:

- Đất phù sa
- Đất đỏ vàng trên đá sét
- Đất vàng nhạt trên đá cát
- Đất nâu vàng trên sản phẩm dốc tụ
- Đất nâu vàng trên phù sa cổ
- Đất đỏ vàng trên đá granit
- Đất biến đổi do trồng lúa
- Đất bạc màu trơ sỏi đá

b. Tài nguyên nước

Sông Bò dài 25km chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc diện tích lưu vực là 680km². Sông Hương đi qua địa bàn thị xã dài khoảng 20 km. Ao hồ, bầu có diện tích rất lớn phân bố rải rác và khả năng chứa nước ít nhưng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Nguồn nước mặt, nước ngầm và nước mưa trên địa bàn thị xã rất phong phú, trữ lượng nước rất lớn luôn cung cấp đủ nước tưới cho đồng ruộng, nước sinh hoạt và công nghiệp. Đối với vùng đồi núi khả năng ruộng nước hạn chế, phân bố rải rác theo các hợp thủy ven khe suối nên không có vùng tưới tập trung. Bên cạnh đó lượng nước mặt thay đổi rất lớn theo mùa nên cũng gây trở ngại lớn cho sản xuất.

c. Tài nguyên rừng

Thảm thực vật rừng của thị xã rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại quý hiếm. Tổng diện tích có rừng trên địa bàn thị xã là: 24.205,49 ha, chiếm 61,66% diện tích đất tự nhiên; trong đó chủ yếu là đất rừng sản xuất và đất rừng phòng hộ. Rừng có các loại gỗ quý như lim, sến, mây, song,...và các loại động vật rừng: nai, khỉ... Tuy nhiên trong những năm gần đây rừng bị tàn phá mạnh do khai thác nhiều, phá rừng làm nương rẫy chưa được quản lý chặt chẽ. Tỷ lệ che phủ của

rừng thấp, trữ lượng cây rừng chủ yếu tập trung ở núi cao, khả năng giữ nước đầu nguồn thấp.

d. Tài nguyên khoáng sản

Theo tài liệu khảo sát sơ bộ, Hương Trà có các mỏ đá trữ lượng lớn: mỏ đá vôi Văn Xá phân bố ở phường Hương Văn, phường Hương Vân sản xuất được xi măng mác cao; mỏ đá Granit đen xám ở vùng núi xã Bình Thành, phường Hương Vân; mỏ cao lanh Văn Xá, mỏ khoáng titan, cát, sỏi,... có trữ lượng lớn, chất lượng tốt. Đây là nguồn nguyên liệu phong phú đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản.

2. Tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường

2.1. Ban hành các văn bản hướng dẫn, quy chế, quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường.

Năm 2023, UBND thị xã đã ban hành các văn bản hướng dẫn về bảo vệ môi trường như: Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 09/2/2023 về triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2023; Kế hoạch số 2254/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị dọc các tuyến đường trên địa bàn thị xã Hương Trà; Công văn số 1337/UBND-TNMT ngày 25/5/2023 yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới năm 2023; Công văn số 2535/UBND-TNMT ngày 19/9/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023; Công văn số 1542/UBND-TNMT ngày 15/6/2023 về việc tiến hành rà soát, thực hiện công tác trực vớt, xử lý bèo Lục Bình; Công văn số 2598/UBND-TNMT ngày 22/9/2023 về việc bố trí lắp đặt thiết bị thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Công văn số 261/UBND-TNMT ngày 16/2/2023 về việc xây dựng phương án thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

2.2. Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, kết quả thanh tra, kiểm tra, thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 09/2/2023 về triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững năm 2023, UBND thị xã đã xây dựng Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 24 tháng 2 năm 2023 về công tác kiểm tra trên lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường năm 2023, bên cạnh đó ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 24/2/2023 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thị xã để tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường năm 2023. Trong năm đã tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra 09 đơn vị khai thác khoáng sản, các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện về môi trường và kiểm tra đột xuất một số cơ sở

hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn khi có phát sinh phản ánh, kiến nghị xảy ra.

- Năm 2023, UBND thị xã đã nhận 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tiêu chí về môi trường thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 01 dự án không thuộc thẩm quyền đã có văn bản hoàn trả và 01 cơ sở đang giai đoạn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

2.3. Tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường:

Với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và người dân trong công tác bảo vệ môi trường; ngăn ngừa, hạn chế mức độ ô nhiễm, suy thoái về môi trường do tác động của con người và biến đổi khí hậu gây ra; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, môi trường, khoáng sản, nước...và đa dạng sinh học theo hướng phát triển bền vững; quyết tâm xây dựng thị xã Hương Trà có môi trường xanh-sạch –đẹp.

Trong năm 2023, UBND thị xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và người dân trong công tác bảo vệ môi trường; ngăn ngừa, hạn chế mức độ ô nhiễm, suy thoái về môi trường do tác động của con người và biến đổi khí hậu gây ra; thay đổi thói quen sử dụng, quản lý tài nguyên bền vững góp phần bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp. Trong đó đã thực hiện có hiệu quả Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà sáng – xanh – sạch – đẹp”; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Công văn số 4512/UBND-GT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh, Công văn số 2791/UBND-CT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”... ; tổ chức thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn qua hình thức lắp đặt bộ thùng lưu chứa rác sinh hoạt đã phân loại (03 thùng/bộ) để thực hiện phân loại rác tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Tiến hành tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... thông qua các ngày lễ, đã phát động được phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, đã huy động lực lượng học sinh, thanh niên, nông dân, phụ nữ tham gia diệt trừ cây Mai dương và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường, xã góp phần xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị tại các phường, xã.

2.4. Kiểm soát nguồn ô nhiễm:

Hiện nay, các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (CCN), làng nghề trên địa bàn thị xã chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã đạt: 99,8%.

2.5. Quản lý chất thải:

a) Quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH):

- Chất thải rắn sinh hoạt:

+ Tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn năm 2023 là 13.678 tấn, trong đó khu vực đô thị 8.498 tấn, khu vực nông thôn 5.180 tấn.

+ Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý năm 2023 là 12.788 tấn, trong đó: khu vực đô thị 8.153 tấn, khu vực nông thôn 4.635 tấn.

- Việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã được hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế để thực hiện; toàn bộ khối lượng rác thu gom được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế vận chuyển về xử lý bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

b) Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT):

Chất thải rắn công nghiệp thông thường chủ yếu phát sinh từ một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuy nhiên số lượng không nhiều, do đó được tái chế, tái sử dụng lại trong quá trình sản xuất.

c. Quản lý chất thải nguy hại:

Năm 2023, UBND thị xã đã có Công văn số 2598/UBND-TNMT ngày 22/9/2023 về việc bố trí lắp đặt thiết bị thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Công văn số 261/UBND-TNMT ngày 16/2/2023 về việc xây dựng phương án thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, trong đó đã chỉ đạo UBND các xã, phường thu gom xử lý rác thải từ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, tiến hành xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Hiện nay, trên địa bàn đã lắp đặt được 113 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

2.6. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

Ngoài việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành, UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Trong năm đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty Cổ phần May Vinatex Hương Trà, Công ty Cổ phần nghiên cứu khoa học và chuyển giao

công nghệ Huế, cơ sở chăn nuôi heo của bà Hoàng Thị Kim Chung, trú tại TDP 9, phường Tứ Hạ. Qua kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế theo phản ánh.

3. Điều kiện và nguồn lực về bảo vệ môi trường

a) Nguồn nhân lực: hiện nay, thị xã Hương Trà có 01 công chức và 01 lãnh đạo phụ trách công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn; còn lại tại 09 xã, phường là công chức địa chính – xây dựng – môi trường kiêm nhiệm.

b) Nguồn lực tài chính: tổng kinh phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường trong năm 2023 là 200.000.000 đồng.

4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

a. Tồn tại, hạn chế.

- Công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu chưa sâu, chưa thật sự hiệu quả, công tác xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có lúc chưa kịp thời.

- Vấn đề ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các làng nghề vẫn còn xảy ra, chưa giải quyết triệt để.

b. Nguyên nhân.

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; nhận thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường chưa được nâng cao;

- Năng lực quản lý của các cơ chuyên môn từ cấp huyện đến xã, phường còn thiếu và hạn chế, cấp huyện chỉ có 1 cán bộ phụ trách môi trường, ở cấp xã phường không có cán bộ chuyên trách mà kiêm nhiệm nhưng chưa được quan tâm bổ sung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ;

- Công tác thanh tra, kiểm tra ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm tại một số khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa được thường xuyên và liên tục.

5. Nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, quản lý tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu một cách đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức các ngành, địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh, cán bộ, đảng viên và nhân dân; đưa vào nội dung giảng dạy trong trường học, giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức tự giác và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi trường.

- Thường xuyên phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường, hưởng ứng các ngày lễ về môi trường và biến đổi khí hậu, đưa các hoạt động về môi trường và biến đổi khí hậu trở thành nhiệm vụ trọng tâm.

- Tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất và cộng đồng dân cư thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tổ chức trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại các xã vùng đồi núi, trung tâm các phường, xã, các tuyến phố, các đường làng, ngõ xóm tạo môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Phát triển hệ thống cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo đến các khu dân cư, các khu, cụm công nghiệp; giải quyết cơ bản vấn đề thoát nước và xử lý nước thải khu vực nội thị.

- Thực hiện tốt, có hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã năm 2024; Thực hiện quản lý về chất thải rắn theo quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó chú trọng thực hiện công tác truyền thông, triển khai hướng dẫn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Xây dựng Kế hoạch, phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải từ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các phường, xã ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy về mở “Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 05/7/2021 về “Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng”; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 10/4/2023 của BTV Thị ủy Hương Trà về tiếp tục đẩy mạnh phong trào, cuộc vận động xây dựng thị xã Hương Trà sáng, xanh, sạch, đẹp và Đề án số 349/ĐA-UBND ngày 27/2/2019 của UBND thị xã về việc tổ chức ngày chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà sáng – xanh – sạch – đẹp” cụ thể”:

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà Sáng – Xanh - Sạch - đẹp” năm 2024 một cách thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

+ Tiếp tục thực hiện tích cực, thường xuyên nhiệm vụ vệ sinh môi trường, chỉnh trang dọc các tuyến đường trên địa bàn thị xã theo Kế hoạch số 2254/KH-UBND ngày 23/8/2023 của UBND thị xã.

+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1252/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND thị xã về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”.

- Tiếp tục thực hiện công tác thu giá dịch vụ về thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 về Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung phụ

lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Triển khai Kế hoạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ.

- Thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại Giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

- Chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã, cụ thể:

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý khắc phục tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải, nước thải, khí thải tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị, dân cư và các cơ sở khai thác tài nguyên khoáng sản gây ra. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh có điều kiện về môi trường trên địa bàn thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

+ Tiếp tục rà soát, đề xuất di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm gần khu dân cư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các vị trí được quy hoạch phù hợp.

- Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn về đầu tư về bảo vệ môi trường ở thị xã và các phường, xã theo hướng phát triển bền vững gắn kết với mục tiêu xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới.

Trên đây là báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 trên địa bàn thị xã Hương Trà theo Thông tư 02/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TX;
- Phòng TNMT;
- VP: CVP+CV;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

